



ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคลฯ  
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ  
ระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลระนอง  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง

ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๔ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ได้กำหนดให้  
อ.ก.พ. กรม กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ไม่ใช่  
ตำแหน่งระดับควบ ตำแหน่งว่างทุกกรณี และตำแหน่งที่ผู้ครองตำแหน่งอยู่เดิมจะต้องพ้นจากราชการไป  
กรณีเกษียณอายุ และลาออกจากราชการ ซึ่ง อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนดหลักเกณฑ์  
วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินบุคคล ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๐๘.๑๐/ว ๑๒๓  
ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ โดยมอบให้คณะกรรมการประเมินบุคคล ที่ อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวง  
สาธารณสุขแต่งตั้ง เป็นผู้พิจารณาประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการ  
ที่ อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนด นั้น

คณะกรรมการประเมินบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ มีมติ  
ให้ข้าราชการผู้ผ่านการประเมินบุคคลส่งผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ  
ระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลระนอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง จำนวน ๓ ราย ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่งที่ผ่านการประเมินฯ	ส่วนราชการ
๑.	นางจิรภา ทิพย์อักษร	พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลห้องผ่าตัด)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง โรงพยาบาลระนอง กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยห้องผ่าตัด
๒.	นางอารมร์รัตน์ ปานโบ	พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง โรงพยาบาลระนอง กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรม
๓.	นางสาวรัชฎาภรณ์ ไทรงาม	พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง โรงพยาบาลระนอง กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชกรรม

รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ให้ผู้ผ่านการประเมินบุคคล จัดส่งผลงานประเมินตามจำนวนและเงื่อนไขที่คณะกรรมการ  
ประเมินผลงานกำหนด ภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคล หากพ้นระยะเวลา  
ดังกล่าวแล้ว ผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลยังไม่ส่งผลงานจะต้องขอรับการประเมินบุคคลใหม่ อนึ่ง หากมีผู้ใด  
จะทักท้วงให้ทักท้วงได้ ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายนิคม มะลิทอง)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระนอง  
ประธานคณะกรรมการประเมินบุคคลฯ

**บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคลา  
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนชั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ  
ระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลระนอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง**

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ส่วนราชการ/ตำแหน่งเดิม	ตำแหน่ง เลขที่	ส่วนราชการ/ตำแหน่ง ที่ผ่านการประเมินบุคคล	ตำแหน่ง เลขที่	หมายเหตุ
๑	นางจีรภา ทิพย์อักษร	<u>สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ระนอง</u> <u>โรงพยาบาลระนอง</u> <u>กลุ่มการพยาบาล</u> <u>กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วย</u> <u>ห้องผ่าตัด</u> พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)	๑๒๘๒๗๙	<u>สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ระนอง</u> <u>โรงพยาบาลระนอง</u> <u>กลุ่มการพยาบาล</u> <u>กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วย</u> <u>ห้องผ่าตัด</u> พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ พิเศษ (ด้านการพยาบาลห้องผ่าตัด)	๑๒๘๑๐๕	เลื่อน ระดับ   ๑๐๐%
		ชื่อผลงานส่งประเมิน “การเปรียบเทียบกรณีศึกษาการพยาบาลห้องผ่าตัดในผู้ป่วยผ่าตัด กระดูกสันหลัง”				
		ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน “นวัตกรรมอุปกรณ์ต้นปลายเท้าช่วยจัดทำผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม” รายละเอียดเค้าโครงผลงาน “แนบท้ายประกาศ”				
๒	นางอรณรัตน์ ปานโบ	<u>สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ระนอง</u> <u>โรงพยาบาลระนอง</u> <u>กลุ่มการพยาบาล</u> <u>กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วย</u> <u>อายุรกรรม</u> พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)	๑๒๘๒๒๓	<u>สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ระนอง</u> <u>โรงพยาบาลระนอง</u> <u>กลุ่มการพยาบาล</u> <u>กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วย</u> <u>อายุรกรรม</u> พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ พิเศษ (ด้านการพยาบาล)	๑๒๘๑๙๒	เลื่อน ระดับ   ๑๐๐%
		ชื่อผลงานส่งประเมิน “การพยาบาลผู้ป่วยภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด : กรณีศึกษา ๒ ราย”				
		ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน “การพัฒนาคุณภาพการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแส เลือด หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง โรงพยาบาลระนอง จังหวัดระนอง” รายละเอียดเค้าโครงผลงาน “แนบท้ายประกาศ”				

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ส่วนราชการ/ตำแหน่งเดิม	ตำแหน่ง เลขที่	ส่วนราชการ/ตำแหน่ง ที่ผ่านการประเมินบุคคล	ตำแหน่ง เลขที่	หมายเหตุ
๓	น.ส.รัชฎาภรณ์ ไทรงาม	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ระนอง โรงพยาบาลระนอง กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วย กุมารเวชกรรม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)	๑๒๘๒๘๓	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ระนอง โรงพยาบาลระนอง กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วย กุมารเวชกรรม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ พิเศษ (ด้านการพยาบาล)	๑๒๘๒๐๑	เลื่อน ระดับ  ๑๐๐%
<p>ชื่อผลงานส่งประเมิน “ลักษณะการติดเชื้อในกระแสเลือดของทารกแรกเกิด โรงพยาบาลระนอง”                      ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน “ผลการใช้เครื่องมือประเมิน การเฝ้าระวัง ภาวะติดเชื้อในทารกแรก                      เกิด (Newborn Early Warning Score: NEWS) ในแผนกทารกวิกฤต โรงพยาบาลระนอง”                      รายละเอียดเค้าโครงผลงาน “แนบท้ายประกาศ”</p>						